

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Số : 20 /CT-UB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 1990

CHỈ THỊ

V/v tổ chức thi hành pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính

Để thực hiện tốt Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đã được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 30/11/1989 và Chỉ thị số 74/CT ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức thi hành Pháp lệnh này, trong khi chờ đợi Hội đồng Bộ trưởng ban hành chính thức các quy định xử phạt các vi phạm hành chính Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương tiến hành những việc dưới đây :

1/ Kể từ nay, việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước, trong khi chưa ban hành các quy định mới, tạm thời tiếp tục thi hành các quy định hiện hành của Hội đồng Bộ trưởng, của các Bộ và các văn bản pháp quy của Ủy ban nhân dân thành phố về xử phạt các vi phạm hành chính.

2/ Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã không được ban hành văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính. Các văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính do Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã ban hành trước đây nay không còn hiệu lực thi hành.

3/ Sở Tư pháp thành phố có trách nhiệm soát xét các văn bản trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về xử phạt vi phạm hành chính để kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ, hoặc sửa đổi những văn bản quy định trái với Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.

4/ Các sở, ban, ngành thành phố có xử phạt vi phạm hành chính theo Pháp lệnh quy định, nay cần soát xét lại các văn bản quy định của Bộ, của Ủy ban nhân dân thành phố, phản ánh kết quả về Sở Tư pháp thành phố để tổng hợp, kiến nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành văn bản khác phù hợp với Pháp lệnh.

5/ Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính là một văn bản Pháp luật quan trọng nhằm củng cố trật tự và kỷ luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Sở Tư pháp thành phố cần có kế hoạch tập huấn xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ các ngành có thẩm quyền xử phạt được Pháp lệnh quy định, bảo đảm việc xử lý công minh, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng pháp luật.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC**

Nguyễn Văn Huân